
รวมรปูภาพทีป่รึกษาภาคประชนทีมี่ส่วนร่วมในการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ โดยม ี       
นางปฐมมล  กณัหา  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสังคม)  ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น
เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒๕๕๔ โดยมี 1) 
นายธีระศักด์ิ ซึขุนทด  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม)  2) นายวีระ อัครพุฒิพงษ์ที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ) และ 3) นายแสนยา สามไชย ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน (ด้านวิชาการ) ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
โดยมีนายสมศกัด์ิ สันธินาค  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสังคม) และนายสิทธิศักด์ิ วงศ์อ่อน ที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ)  ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การดําเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่  3 มีนาคม ๒๕๕๔ โดยม ี1) 
นายจีระ อรุณเทววิโรจน์  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม)   2)นายณรงค์ รักเดช ที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน(ด้านวิชาการ) และ 3) นางเอ็นดู ซื่อวจี ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ)  ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๔ โดย                 
มี 1) นางปฐมมล  กัณหา  ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสังคม)  2) นายนิพน์ แก้วสุทธา ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านวิชาการ) 3) นายนิพนธ์ เป้าทอง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
(ด้านเศรษฐกิจ) และ 4) นายทิสาปราโมกข์ ปรึกษากิ่ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม)      
ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคดิเห็นเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  

 
 

 

 

 



การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๔ 
โดยมี พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ ที่ปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน (ด้านวิชาการ) และนายวินัย บุญรอด ที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค (ด้านสังคม) ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการตาม
แผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม ๒๕๕๔ โดยม ี  
นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ) และนายปรีชา สุขสมอรรถ         
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค (ด้านสังคม) ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการตาม
แผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

 

 

 

 

 



การประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
๒๕๕๔ โดยมี พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านวิชาการ) และนายสมศักด์ิ 
สันธินาค ที่ปรกึษาผู้ตรวจราชการภาค (ด้านสิ่งแวดล้อม) ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคดิเห็นเพ่ือให้การดําเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาระบบการผลิตและกระจายเมลด็ขา้วพนัธุด์ี (ศนูย์ขา้วชมุชน) 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง (นางจิราวรรณ แย้มประยูร) ลงพ้ืนที่ 

เพ่ือตรวจติดตามตรวจราชการโครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธ์ุดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ณ หมู่
ที่ ๕  ต.ไทรใหญ่  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมือ่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีนายจีระ อรุณเทววิโรจน์  ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดลอ้ม) และนางเอ็นดู ซื่อวจี ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
(ด้านเศรษฐกิจ) เข้าร่วมการตรวจราชการฯ อีกทั้งได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัด
นนทบุรีด้วย 

   
 

 

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง (นางจิราวรรณ แย้มประยูร) ลงพ้ืนที่ 
เพ่ือตรวจติดตามตรวจราชการโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ปี ๒๕๕๔ ณ ฟาร์มอังคณา ดํารงประเสริฐ  
ฟาร์มเลี้ยงแพะนมในอําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่  3 มนีาคม 2554 โดยมีนางเอ็นดู ซื่อวจี               
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าวด้วย อีกทั้งได้เข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการตรวจราชการในจังหวัดนนทบุรีด้วย 

 

 
 

 



 



 



 



 


